



ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่กรมธนารักษ์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ณ วันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ นั้น

บัดนี้ กรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) ลำดับที่ ๖๙ ถึงลำดับที่ ๗๘ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ของกรมธนารักษ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๖๐๑๑๐๐๐๐๑

เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม

๑๐๐๓๓๕

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวณัฐศรีรินทร์ กาญจนรชตะ


๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันที่	เวลา	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (สอบปฏิบัติ)	๖๐๑๑๐๐๐๐๑	ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ อาคาร ๗๒ ปี กรมธนารักษ์
	๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป (สอบสัมภาษณ์)		ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคาร ๗๒ ปี กรมธนารักษ์

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

๓. กรมธนารักษ์จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑
อาคารกรมธนารักษ์ และในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่ www.treasury.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ์